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ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1   ครั้งที่   2 /2564 
วันอังคารที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2564 

ณ   ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------- 

ผู้มาประชมุ 
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   ประธานสภา  อบต. 
  2 นายอ้ม    ทองพา   รองประธานสภา  อบต. 
  3 นางสาวสุภาภรณ์   ชวดสูงเนิน  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 
  4 นางศศิธร    ดีพันธ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 
  5 นายอรรถพล    จอกนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  2 
  6 นายบุญมา    สุดมี   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3 
  7 นายสุรเดช    วันดึก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4 
  8 นายสุพรรณ    วิจารย์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  5 
  9 นายปรีชา    ชนะพรม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6 
  10 นายทองพูน    ผเดิม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7 
  11 นายสมัย    ไชยรินทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7    
  12 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8 
  13 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 
  14 นายสงวน    หนองเหล็ก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  10 
  15 นายไสว    ทองภูบาล   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  10 
  16 นายศิริชัย    มูลจันทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13    
  17 นายสนิท    มานะพิมพ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13 
  18 นายค าพันธ์    ค าแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  14 
  19 นายสมบัติ    ตาชูชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15  
  20 นางสาวมารศรี    เค้าไธสง  เลขานุการสภา  อบต 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1 นายบุญสงค์    นากอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4    (ลา) 
  2 นางสาวพรม    หนองเหล็ก  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9    (ลา) 
  3 นางสุพินทอง    สมบูรณ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11  (ลา)  
  4 นายทวีศักดิ์    เพ่ิมไธสง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12  (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นายสงวน    เรืองศักดิ์   นายก  อบต. 
  2        นายทองเย็น   พลแก้ว                          รองนายก  อบต. 
  3        นายกองพันธ์    เทือกเถาว์                    รองนายก  อบต. 
  4 นายสมสมัย   วรวิเศษ   เลขานุการนายก  อบต. 
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                     5 นายสันติภาพ  ชวดไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
  6        นางกรรณิการ์  จักสูงเนิน            ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านไทรออ 
                     7        นายสุพล   จันทร์มณี                           ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 
  8        นางวิรัตนา  ชุนทรภทัร์โภคิน           ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9        นายสมชาติ  ช่างค า            ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10      นางสาวจรรยาพร  ววิัฒน์บวรกุล           นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  11      นายณัฐพล  คู่กระสังข ์                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  12      นายหนูจันทร์  หัดสูงเนิน            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12 
  13      นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์            ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  14      นางราตรี  เกาะโค้ง            ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหนองเต่า 
  15      นายปณิธาน  แจ่มแจง้            ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหนองกก 
  16      นางสาวสุนันทา  สะเทือนรัมย์           นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
  17      นายสมพร   จ าเริญพูน                      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  18      นางนิภาพร    ศรีวงษ ์                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  19      นายสุรพล  สังข์รัมย์              ก านันต าบลเสาเดียว 
  20      นางสาววรรภา  ธาตดุี                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  21      นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ            หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  22      ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง           ผูช้่วยนักทรัพยากรบุคคล 
  23      นายแสวง    สุขวิเศษ                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  24      นายค านาญ    เข็มบุบผา            นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  25      นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ิมประชุม       เวลา      09.00  น. 
                เมื่อได้เวลาประชุม   นางสาวมารศรี    เค้าไธสง     เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสาเดียว    ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เข้าห้องประชุม
และนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน   19  ท่าน   
ไม่มาประชุม   จ านวน  4  ท่าน  ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ทั้งหมด  23  ท่าน  ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  25  จึง
ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  นายค าสิงห์  กุนแก้ว   เป็นประธานในที่
ประชุมได้น าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

- ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ   ข้อหารือที่จะน าเข้าสู่วาระการ
ประชุมในสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ซึ่งอยู่ในสมัยประชุมนี้มีระเบียบ
วาระเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จ านวน  2  ฉบบัและข้อ
หารืออ่ืน ๆ  เมื่อได้เวลาตามก าหนด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวสมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2564 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ( การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  สมัยวิสามัญ  สมยัที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2564   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ   และแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ไปแล้วนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  33   วรรคสอง   การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมให้กระท าโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
          ดังนั้น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ได้ตรวจสอบ  หากมีข้อความที่จะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวท่านใด ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  15  เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2564  โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      18    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                         จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน       4       ท่าน 
 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองกระทู้ถาม 
 

 -      ไม่มี       - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -      ไม่มี       - 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

5.1  เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ครับ 
 

นายสงวน  เรืองศักดิ์ 
(นายก อบต. ) 

ตามประกาศคณะกรรมการ   สืบเนื่องจากการประชุมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เม่ือวันที่  24  มิถุนายน  2564  ณ  สนามช้างอินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วย
ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  นายอ าเภอ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ  ทั้ง  23  อ าเภอ  เข้าร่วมประชุม 
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          ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องการป้องกันการระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ.2564  แก้ไขเพ่ิมเติม  ครั้งที่  9  ประกาศ ณ วันที่  
25 มิถุนายน  2564  แถลงการณ์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  ฉบับที่ 13/2564  
เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2564   
สรุปสาระส าคัญ  ดังนี้ 
          ผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน  ต้องลงทะเบียนในระบบ  ต.8 บร  (Buriram  
Healthy  Passport)  และปฏิบัติตนดังนี้ 
          (1.)กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด กทม.  
นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) 11 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
นครปฐม  เพชรบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นราธิวาส ยะลา สระบุรี ตรัง ปัตตานี สงขลา  ให้
รายงานตัว  ณ  พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อ าเภอ (Local  Quarantine)  ในท้องที่ที่อ าเภอ
ก าหนด  โดยต้องกักตัว  14  วัน  หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องที่ทันที  เพื่อเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ  COVID-19  ด้วยวิธี  RT- PCR  
หรือดุลยพินิจของแพทย์ 
          (2.)กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด  จันทบุรี  อยุธยา  ราชบุร ี
นครศรีธรรมราช  ระนอง  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  ระยอง  สระแก้ว ให้รายงานตัว  
และรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ณ  พื้นที่กักกันตัว
โรคระดับจังหวัด/อ าเภอ (Local  Quarantine)  ในท้องที่ที่อ าเภอก าหนด 
          -กรณีมีความเสี่ยง  ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19  หาก
ผลเป็นบวก  ( ติดเชื้อ COVID-19 )   ให้เข้าสู่ระบบการรักษา  หากผลตรวจเป็นลบ   ( ไมติด
เชื้อ COVID-19 )  ให้กักตัวและสังเกตอาการคนเองที่บ้านจนครบ 14  วัน   และใช้ชีวติตาม
แนวทาง  DMHTT อย่างเคร่งครัด 
          -กรณีไม่มีความเสี่ยง  ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้านจนครบ 14  วัน  และใช้
ชีวิตตามแนวทาง  DMHTT อย่างเคร่งครัด   
          (3.)กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)  53  จังหวัด ให้รายงานตัวและรับ
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ณ  พ้ืนที่กักกันตัวโรค
ระดับจังหวัด/อ าเภอ (Local  Quarantine)  ในท้องที่ที่อ าเภอก าหนด 
          -กรณีมีความเสี่ยง  ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อ COVID-19  หาก
ผลเป็นบวก  ( ติดเชื้อ COVID-19 )   ให้เข้าสู่ระบบการรักษา  หากผลตรวจเป็นลบ   ( ไมติด
เชื้อ COVID-19 )  ให้กักตัวและสังเกตอาการคนเองที่บ้านจนครบ 14  วัน   และใช้ชีวติตาม
แนวทาง  DMHTT อย่างเคร่งครัด 
          -กรณีไม่มีความเสี่ยง  ให้สังเกตอาการตนเอง  และใช้ชีวิตตามแนวทาง  DMHTT อย่าง
เคร่งครัด   
5.2 ก าหนดกิจกรรมส าหรับผู้เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ต้องกักตัว  6  ข้อ  โดยต้องปฏิบัติตน
ตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
          1.ผู้ที่ได้รับวัคซีน  COVID-19  ชนิด  AstraZeneca  1  เข็ม  มากกว่า  14  วนั   
หรือวัคซีนอื่นใดครบจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
          2.ผู้ที่ผ่านการกักตัวโดยสถานที่กักกันแห่งรัฐ  และได้น าส่งโดยกระบวนการของรัฐ 
          3.ผู้ที่ต้องได้ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  หรือติดต่อราชการที่จ าเป็น      (มี
ผลตรวจ  Rapid Test / RI-PCR จากจังหวัดต้นทางภายใน  72  ชัว่โมง  และอยู่ในพื้นที่
เฉพาะที่จัดหาไว้ให้) 



5 
 

 

          4.ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
          5.ผู้คุมรถรับขนส่งสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร 
          6.ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เฝ้าระวังตามท่ี ศบค.  ประกาศก าหนด 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ.2564  แก้ไขเพ่ิมเติม  ครั้งที่  8  ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน  
2564  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานที่กักกันตัว Local  Quarantine  เพ่ือรองรับผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ การปรับเปลี่ยนสถานที่กักกันตัว  Local  Quarantine  
อ าเภอหนองหงส์ 
             ต าบลเสาเดียว  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  หมู่ที่  13   ต าบลเสาเดียว  
รองรับได้  10  คน 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนอง
หงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูล  ณ  วันที่  27 มิถุนายน  2564   
          ผู้ป่วยสะสมของต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจ านวน   5  ราย 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่        

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1  เสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

       เร่ือง  การควบคุมกจิการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ..................... 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  
พ.ศ. ...............  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ 
ก็ได้    เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นางดาวเรือง 
โสมค าพา 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8 ) 

เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร  พ.ศ. ............สามวาระรวดเดียว   (ที่ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ยกมือรับรอง   18  ท่าน)  

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ( ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนอีก  )   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ                             
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน    ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                             
ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. .......... สามวาระรวด  ตามที่                             
นางดาวเรือง  โสมค าพา   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง
การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  18  เสียง    จาก 
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  19  คน  
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                         
เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ สามวาระรวดเดียว  จ านวน  18  เสียง  
 

 การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง(ขั้นรับหลักการ) 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ชี้แจงราบละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรือ่งการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................  เพ่ือพิจารณาว่า
จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่  เชิญครับ 

นายสงวน  เรืองศักดิ์ 
( นายก อบต. ) 

ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมกิจการ            
เลี้ยงสุกร  พ.ศ.  ................ ฉบับนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณา 
ในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
 ดังนี้   
 หลักการ 
           ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วย  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ....................  
เหตุผล 
          ด้วยการด าเนินกิจการเลี้ยงสุกร  ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   สมควรก าหนดให้กิจการการเลี้ยงสุกร
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับผู้ด าเนิน
กิจการเลี้ยงสุกร  ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกร  และ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินการการเลี้ยงสุกร     
          ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้ง
ในแง่ของระเบียบ  กฎหมายในปัจจุบัน    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ใน
การแก้ไข  ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร  พ.ศ.  2562   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                            
และนายอ าเภอหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้                                
          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  
พ.ศ. ...................   
          โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกร 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ                           
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ                           
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55                           
มาตรา 58 มาตรา 63  และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                           
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                            
และนายอ าเภอหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว  นั้น
ดังต่อไปนี้  
          ข้อ1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการ
ควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ 
          ข้อ2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ตั้งแต่วันที่
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้วสิบห้าวัน 
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          ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร  พ.ศ. 2562 
          ข้อ3  บรรดาข้อบัญญัตินี้ประกาศระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้   หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ............
ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................   

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ ผมขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่                            
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                              
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร   พ.ศ..............กรุณายกมือ                             
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                               
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ.................กรุณายกมือ 

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                             
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. จ านวน 
18  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ทั้งหมด 
19  คน 
          เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 
          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม                จ านวน       4       ท่าน 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                             
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ................ดว้ยจ านวนเสียง  18  เสียง 
 

 การพิจารณาในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภา   
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ                             
แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่กรรมการแปรญัตติแก้ไข                             
เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร                            
พ.ศ. ....................... ประกอบด้วย  63  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                             
เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน                             
ทีป่ระชุมเลยครับ   

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ    มีมติ
ให้คงร่างเดิม 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ  เสนอ    
ค าแปรญัตติ   ผมขอถามมติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระที่สอง  กรุณายกมือครับ   
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ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ีสอง 
          เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 
          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม                จ านวน       4       ท่าน 
 

 การพิจารณาในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร พ.ศ. ............. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วยเรื่องญัตติ  
ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาในการพิจารณา
วาระนี้    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่    ดังนั้น  จึงขอสอบถามที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณายกมือ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอให้มีการอภิปรายผมขอ
สอบถามมติที่ประชุม 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ............ กรุณายกมือ 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ............ กรุณายกมือ    

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................. 
จ านวน  18  เสียง    
          เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 
          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม                จ านวน       4       ท่าน 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                         
เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ ด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง  
 

 6.2  เสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
       เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ. ...............  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ 
ก็ได้    เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น



9 
 

 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. ...............  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นางศศิธร ดีพันธ์ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1 ) 

เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............... สามวาระรวดเดียว   (ที่ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   18  ท่าน)  

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ( ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนอีก  )   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ                             
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน    ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                             
ต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............... สามวาระรวด  ตามที่                             
นางศศิธร  ดีพันธ์   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  18  เสียง    
จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  19  คน  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                         
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............. สามวาระรวดเดียว  จ านวน  18  เสียง  
 

 การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง(ขั้นรับหลักการ) 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ชี้แจงราบละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรือ่งการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................  เพ่ือ
พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม ่ เชิญครับ 

นายสงวน  เรืองศักดิ์ 
( นายก อบต. ) 

ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ................ ฉบับนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณา                               
ในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว   
หลักการ 
          โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการ       
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
เหตุผล 
          เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสาเดียว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552  ประกอบกับ
มาตรา  29  มาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  ซึ่งให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้
ขึ้น     
          ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้ง
ในแง่ของระเบียบ  กฎหมายในปัจจุบัน    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ใน
การแก้ไข  ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2562   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                            
และนายอ าเภอหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้             
          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว ์ พ.ศ. ...................   
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          โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ                           
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ                           
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ .ศ . 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2560                         
อันเป็น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เ ส รี ภ า พ ข อ ง บุ ค ค ล   บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ร ะ ท า ไ ด้ โ ด ย อ า ศั ย บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย                            
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
และโดยอนุมัติของอ าเภอหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว  
นั้นดังต่อไปนี้  
          ข้อ1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................ 
          ข้อ2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ตั้งแต่วันที่
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้วสิบห้าวัน 
          ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562 
          ข้อ3  บรรดาข้อบัญญัตินี้ประกาศระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้   หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ............ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................   

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติ  เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................ ผมขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่                            
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                              
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ..............กรุณายกมือ                             
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                               
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.................กรุณายกมือ 

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ                             
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. จ านวน 
18  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ทั้งหมด 
19  คน 
          เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 
          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม                จ านวน       4       ท่าน 
 
 



11 
 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว                             
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................ด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง 
 

 การพิจารณาในวาระที่สอง  (ขั้นแปรญัตติ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภา   
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ                             
แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่กรรมการแปรญัตติแก้ไข                             
เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์   พ.ศ. .................. ประกอบด้วย  63  ข้อ  และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยก
มือในที่ประชุมเลยครับ   

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ    มีมติ  
ให้คงร่างเดิม 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ที่จะ  เสนอ    
ค าแปรญัตติ   ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ีสอง  กรุณายกมือครับ    

ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ีสอง  
           เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 

          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม            จ านวน     4       ท่าน 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ผ่านวาระท่ีสอง   ด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง 
 

 การพิจารณาในวาระที่สาม  (ขั้นลงมติ)  
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2554 หมวด  3  ว่าด้วยเรื่องญัตติ  
ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาในการพิจารณา
วาระนี้    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่    ดังนั้น  จึงขอสอบถามที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณายกมือ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ถ้าท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอให้มีการอภิปรายผมขอ
สอบถามมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............ กรณุายกมือ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............ กรณุายกมือ    

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................. 
จ านวน  18  เสียง    
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          เห็นชอบ                              จ านวน      18    เสียง 
          ไมเ่ห็นชอบ                           จ านวน       -       เสียง 
          งดออกเสียง                          จ านวน      1       ท่าน 
          ลาประชุม/ขาดประชุม                จ านวน       4       ท่าน 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบเป็น เอกฉันท์   ให้ ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนต าบลเสาเดียว                         
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................ ด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
 

นายสงวน เรืองศักดิ์ 
(นายก อบต.เสาเดียว) 

ต าบลเสาเดียวต้องเตรียมรองรับสถานที่กักกันตัวในต าบลเพ่ิม  เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่
ระบาดขยายวงกว้างรุนแรง  เพราะระยะนี้เนื่องจากมีการปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพและใน
เขตพ้ืนที่สีแดงในจังหวัดต่างๆ  ท าให้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวน
มาก   และในการตั้งศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง   เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้เข้าใจ
เป็นเบื้องต้นว่า   สถานที่กักกันตัวเราใช้เพื่อกักกันตัวกลุ่มเสี่ยงต่ า   ไม่ใช่เป็นสถานที่กักกันตัว
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด  19   จึงขอความอนุเคราะห์ผู้น าในชุมชนต าบลเสาเดียวทุกหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีของท่าน 

นางสาวมารศรี 
เค้าไธสง 
(ปลัด อบต.เสาเดียว) 

ตามที่ท่านนายกได้แจ้งเรื่องการหาสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง   ในเบื้องต้นคณะผู้บริหาร   
ผู้น าชุมชนทั้งท้องถิ่นและท้องที่   ได้เสนอในที่ประชุมความม่ันคงต าบลเสาเดียว   จะขอความ
อนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนบ้านหนองกก    เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงของต าบล
เสาเดียว  ( LQ )  รองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลเสาเดียว  ซึ่งเราไม่สามารถ
ทราบได้ว่าจะมีบุคคลจ านวนเท่าใดที่จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลเสาเดียว   เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมเราจึงต้องเร่งด าเนินการจัดตั้งศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงให้เร็วที่สุด  ป้องกัน
การระบาดในเขตต าบลเสาเดียว   ซึ่งขณะนี้เรามีศูนย ์ LQ   บ้านหนองไผ่  สามารถรองรับผู้ที่
เข้ามากักตัวได้จ านวน  10 คน  ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่เข้ามากักตัวแล้วจ านวน  4  คน 
คาดว่าหากมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากพ้ืนที่จังหวัดสีแดงเดินทางเข้ามาในต าบลเสาเดียวมาก
ศูนย์  LQ บ้านหนองไผ่ จะไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ   

นายสุรพล  สังข์รัมย์ 
(ก านัน ต.เสาเดียว) 

ตามที่ท่านนายกและท่านปลัด ได้แจ้งเรื่องการหาสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง   เป็นสถานที่ที่
เหมาะมากผมเห็นด้วย  เพราะท่านนายอ าเภอหนองหงส์   เน้นย้ าว่าจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้ทุก
พ้ืนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกต าบลจะต้องมีศูนย์ LQ  ป้องกันการแพร่ระบาด  ในเบื้องต้นได้ขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก   ในการขอใช้สถานที่ โรงเรียน
บ้านหนองกก เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงของต าบลเสาเดียว  ( LQ )  รองรับกลุ่ม
เสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลเสาเดียว  ซึ่งการกักตัวจะมีภาระค่าใช้จ่ายมาก  เราจึงต้อง
ช่วยกันทุกภาคส่วนไม่ใช่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรับภาระค่าใช้จ่ายอยู่ฝ่ายเดียว  ต าบล
ของเราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ  ทั้งท้องถิ่นและท้องที่    

นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
(ผอ.รร.บ้านหนองกก) 

เรื่องขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองกก   เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง  ของต าบล
เสาเดียว ( LQ ) รองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลเสาเดียว  ทางโรงเรียนมีความ
ยินดีครับ  แต่จะต้องรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
เพ่ือทราบ  และจะต้องประชุมผู้ปกครองในชุมชนโดยจะประชุมในวันพรุ่งนี้คือวันที่  30  
มิถุนายน  2564  เพ่ือชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบและรับฟังความคิดเห็น  และขอ
เชิญทางองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านนายก  ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  ท่านก านัน  
ร่วมประชุม       เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและท าความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
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และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 
นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล 
(รองปลัด อบต. 
เสาเดียว) 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร   ผู้น าชุมชนทั้งท้องถิ่นและท้องที่   คณะผู้บริหารโรงเรียนโมเดล  
ทั้ง  3  โรงเรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรออ    และองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้รับความ
อนุเคราะห์จัดสรรเตียงกระดาษให้เพ่ือใช้ในศูนย์  LQ ของต าบลเสาเดียว มาจ านวน  6 เตียง   
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและอ านวยความสะดวกให้ส าหรับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ า   

นางกรรณิการ์ 
จักสูงเนิน 
(ผอ.รร.บ้านไทรออ) 

โรงเรียนบ้านไทรออ    มีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
และผู้น าชุมชนในต าบลเสาเดียวค่ะ   หากมีอะไรที่ทางโรงเรียนบ้านไทรออช่วย เหลือได้ก็มี
ความยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะ   

นางราตรี เกาะโค้ง
(ผอ.รร.บ้านหนองเต่า) 

เชื้อไวรัสโควิด 19  มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศ   ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วย
ช่วยกัน  โรงเรียนบ้านหนองเต่า    มีความยินดีให้ความร่วมมือค่ะ      

นายบุญทัน  
แก้วค าหอม 
(ผู้ใหญ่บ้านหนองกก) 

บ้านหนองกกจะประชุมชาวบ้านในวันพรุ่งนี้   วันที่  30  มิถุนายน  2564   เพ่ือชี้แจงและ
รับฟังความคิดเห็นชองชุมชนในการขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองกก     เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์
กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงของต าบลเสาเดียว  ( LQ )  รองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ต าบล
เสาเดียว  ครับ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
 

ที่ประชุม -   ไม่มี   - 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา     12.00  น.   
                     (ลงชื่อ)    มารศรี     เค้าไธสง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                             (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 

 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

                     คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น    
 

                               (ลงชื่อ)          สุพรรณ  วิจารย์  ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                              (นายสุพรรณ  วิจารย์) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
                    (ลงชื่อ)          ไสว  ทองภูบาล            กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายไสว  ทองภูบาล) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 
                               (ลงชื่อ)          อรรถพล  จอกนาค กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายอรรถพล  จอกนาค) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
       (ลงชื่อ)          ค าสิงห์   กุนแก้ว           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นายค าสิงห์    กุนแก้ว) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  


